

ชี569คนเสี่ยง ติดโควิดหนักบอกล

กักตัว42นักเตะบุรีรัมย์ ขอนแก่นเฮ-รอดป่วย

ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดสั่งกักตัวนักบอล 42 คน หลังนักเตะต่างชาติติดโควิด-19 พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง □อ่านต่อหน้า 11

● โควิด □ ต่อจากหน้า 1

สัมผัสเชื่อกว่า 569 ราย สาธารณสุขชี้เสี่ยงสูง 170 คน ส่วนทีมขอนแก่น ยูไนเต็ดเช็กละเอียดขยับ ต้องจับนักกีฬาเสี่ยงสูงตรวจ 3 รอบ ล่าสุดทั้ง 51 คน ทั้งนักเตะ-สต๊าฟไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ สบค.เผยคนไทยกลับจากต่างประเทศติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ในจำนวนนี้มีนักศึกษาไทยจากออสเตรเลีย มีประวัติติดเชื้อมาก่อนป่วยซ้ำด้วย ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดไว้

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่ม 7 ราย ไม่มีหายป่วยและไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 3,473 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 535 ราย หายกลับบ้านรวม 3,312 ราย ยังรักษาในร.พ. 103 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวัง ดังนี้

1. บาหลีเรน 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 49 ปี อาชีพพนักงานขับรถเครื่องบิน เดินทางถึงไทย

วันที่ 30 ส.ค. เข้าพักสเตด กวอรันทีน (SQ) ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

2. อินเดีย 4 ราย เป็นชายไทยอายุ 39 ปี หญิงสัญชาติอินเดียอายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน และชายสัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี และ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ทั้งหมดเดินทางถึงไทยวันที่ 6 ก.ย. คนไทยเข้าพักสเตด กวอรันทีน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 9 ก.ย. ผลสรุปไม่ชัดเจน จึงตรวจซ้ำวันที่ 11 ก.ย. ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ ส่วนคนอินเดีย

เข้าพักอัลเทอร์เนทีฟ สเตด กวอรันทีน (ASQ) ใน กทม. และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ โดยเที่ยวบินเดียวกันมีผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 7 ราย

3. ออสเตรเลีย 2 ราย เป็นนักศึกษาหญิงไทยอายุ 27 ปี และนักศึกษาชายไทยอายุ 33 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 31 ส.ค. เข้าพักสเตด กวอรันทีน ใน กทม. ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ โดยมีประวัติเคยติดเชื้อ เมื่อก.ค.

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 28,938,095 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 288,576 ราย อาการรุนแรง 60,889 ราย รักษาหายแล้ว 20,805,760 ราย เสียชีวิต 924,558 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ



🏠 **เร่งตรวจ** - ทีมแพทย์เร่งตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ของจนท.และนักเตะสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ในแคมป์ที่พัก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พบมีบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อรวมทั้งสิ้น 569 ราย เมื่อวันที่ 13 ก.ย.

สูงสุด ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา 6,676,601 ราย เป็นรายใหม่ 40,354 ราย 2. อินเดีย 4,751,788 ราย เป็นรายใหม่ 94,409 ราย 3. บราซิล 4,315,858 ราย เป็นรายใหม่ 31,880 ราย 4. รัสเซีย 1,057,362 ราย เป็นรายใหม่ 5,488 ราย 5. เปรู 722,832 ราย เป็นงานรายใหม่ 12,765 ราย ด้านพม่ายังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 173 ราย ยอดสะสมรวม 2,595 ราย

นอกจากนี้ ศบค. ยังเปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนกรณีอิกบาร์ อิสมาตุลลาเยฟ นักฟุตบอลอุซเบกิสถาน ที่ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 11 ก.ย. จากการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด 44 ราย ประกอบด้วยนักฟุตบอล 23 ราย และทีมงาน 21 ราย ให้ผลลบ 41 ราย โดยอีก 2 รายให้ผลสรุปไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างการส่งตรวจซ้ำ ส่วน ร.พ.บุรีรัมย์ เก็บตัวอย่างนักฟุตบอลร่วมฝึกซ้อมในสโมสรบุรีรัมย์ 4 คน ให้ผลเป็นลบ

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น สำนักงานควบคุมป้องกันโรค (สคร.) 7 ขอนแก่น เก็บตัวอย่างทีมฟุตบอลขอนแก่น 51 ราย เป็นนักฟุตบอล 33 ราย สตาฟฟ์ 14 ราย นักศึกษาฝึกงาน 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 36 ราย อยู่ระหว่างรอผล

ขณะที่ สคร. 5 ราชบุรี สสจ.ราชบุรี ร.พ.ราชบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม เก็บตัวอย่างทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผล 43 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย เสี่ยงต่ำ 32 ราย เป็นนักฟุตบอล 15 ราย สตาฟฟ์ 15 ราย คนขับรถ 2 ราย ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเลย อยู่ระหว่างรอผล สสจ.บุรีรัมย์ ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย เสี่ยงต่ำ 340 ราย รอเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ส่วนการติดตามผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 2 แถวหน้าหลังจำนวน 13 คน พบว่ามีกรสวมหน้ากากทุกคน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทำการแจ้งผู้ร่วมโดยสารเครื่องบินให้สังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน และหลีกเลี่ยงชุมชน หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รู้สึก เป็นต้น ให้มาตรวจหาเชื้อต่อไป

วันเดียวกัน นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สสจ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะ ในนามคณะ

กรรมการโรคติดต่อจ.บุรีรัมย์ แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมาตรการในการควบคุมป้องกัน ที่แคมป์ที่พักนักฟุตบอล ด.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ได้รับรายงานจากสำนักงานสสจ. ว่าพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 1 ราย คือ อิกบาร์ อิสมาตุลลาเยฟ นักฟุตบอลสังกัดสโมสรบุรีรัมย์ อยู่ในเต็ด สัญชาติอุซเบกิสถาน อายุ 29 ปี ที่เดินทางมาถึงไทยในวันที่ 13 ส.ค. ได้เข้าพักที่ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก กทม. ระหว่าง 13-27 ส.ค. ตรวจตัวอย่างจากโพรงจมูก (NPS) หากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง แต่ไม่พบเชื้อ เมื่อครบกำหนดกักตัว จึงมายังจ.บุรีรัมย์ และเข้าพักอาศัยที่บ้านพักนักกีฬา

ต่อมาวันที่ 8 ก.ย. ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ก่อนลงแข่งตามข้อตกลงของสมาคมฟุตบอลไทยกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ผลไม่ชัดเจน จึงส่งยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ผลในวันที่ 10 ก.ย. ยืนยันพบเชื้อ โดยไม่มีอาการของโรค

จากนั้นวันที่ 10-12 ก.ย. ทีมสอบสวนและควบคุมโรค จ.บุรีรัมย์ ได้สอบสวนโรคและควบคุมโรค พบมีบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อรวมทั้งสิ้น 569 ราย แบ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 170 ราย และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ 399 ราย เนื่องจากผู้ป่วยได้ไปรับประทานอาหาร ห้างสรรพสินค้า ทั้งมีการซ้อมและอุ่นเครื่องกับทีมราชบุรีมิตรผล และทีมสโมสรขอนแก่น เอฟซี โดยกลุ่มเสี่ยงสูง 170 ราย เป็นนักกีฬาทีมสโมสรบุรีรัมย์ อยู่ในเต็ด 44 ราย ทีมสโมสรราชบุรีมิตรผล 44 ราย ทีมสโมสรขอนแก่น เอฟซี 42 ราย และผู้สัมผัสในจ.บุรีรัมย์ อีก 40 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 399 ราย (อยู่ในจ.บุรีรัมย์ 340 ราย ต่างจังหวัด 59 ราย)

ในส่วนของจ.บุรีรัมย์ ก็มีมาตรการในการกักกันกลุ่มเสี่ยงสูง 14 วัน และประสานกลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังอาการตนเองทุกราย พร้อมทั้งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ นายแพทย์ สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า สำหรับตัวนักเตะที่เดินทางไปจ.สมุทร

ปราการ เพื่อเตรียมแข่งขันไทยลีก ที่มีการยกเลิกไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ทางสโมสรจัดรถบัสปรับอากาศไปรับกลับมาที่จ.บุรีรัมย์ โดยไม่ได้แวะที่ไหน และได้ให้นักเตะทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งนักเตะทั้ง 42 คน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะถูกกักตัวไว้ที่สเตด คิวอรันทีน ของจ.บุรีรัมย์ หรือบริษัทล็อก โดยจะตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานหากโครมมีอาการผิดปกติจะส่งตัวไปรักษาที่ร.พ.ต่อไป ยืนยันว่าทุกคนจะถูกดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า บ้านพักนักกีฬา ได้กำชับให้ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเช่น บริเวณประตูห้องน้ำ โต๊ะอาหาร เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ เมื่อเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ที่สำนักงาน สสจ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายวีระเดช ชาติา ผู้จัดการสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด แถลงผลการตรวจโควิด-19 ของทีมสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด ภายหลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่รวม 51 คน ตรวจร่างกาย

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จึงต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-19 ก.ย. และก่อนวันที่ 19 ก.ย. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจ.ขอนแก่น จะตรวจโควิด-19 ซ้ำ อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 ให้กับกลุ่มนักกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง

นายวีระเดชกล่าวว่า แบ่งนักเตะออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 15 ราย ซึ่งเป็นนักเตะที่ลงสนามแข่งขันกับนักเตะของทีมบุรีรัมย์ อยู่ในเต็ด และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งหมดได้ให้กักอยู่ในสถานที่กัก โดยงดการฝึกซ้อมทั้งหมด สำหรับ

การแข่งขันครั้งที่ 2 ที่มีขึ้นในวันที่ 16 ก.ย. ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากไม่มีการฝึกซ้อม และอยู่ระหว่างการกักตัวของนักกีฬา

ที่จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่าเมืองน่าเที่ยว ดีเด่น ดอกเด่น ครั้งที่ 2” ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจ.นครราชสีมา มีพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก คาดช่วง 7 วันจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท งานดังกล่าวจัดโดยจ.นครราชสีมา ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา กิจกรรมย่อยส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า จ.นครราชสีมาได้อนุมัติโครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก ยกกระต๊อบและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market โดยสำนักงานเกษตรฯ จ.นครราชสีมา ได้จัดงานตลาดเกษตรกรรวมใจสู้ภัย COVID-19 ในวันที่ 15 ก.ย. ที่ตลาดเกษตรกรจ.นครราชสีมา บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมา ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกินผักผลไม้ และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร